

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC ĐỊA LÝ CHÂU Á LẦN THỨ 5



Vào ngày 04/05/2023 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) đã tổ chức Hội thảo quốc tế Ngôn ngữ học địa lý châu Á lần thứ 5 (ICAG-5). Hội thảo là nơi các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trao đổi về các chủ đề, báo cáo dựa trên

phương pháp của ngôn ngữ học địa lý hoặc địa lý học về từ, tăng cường tri thức và hiểu biết về lĩnh vực. Hội nghị quốc tế về Ngôn ngữ học địa lý châu Á lần thứ 5 là một hội thảo chuyên đề khá mới mẻ, đặc biệt được quan tâm tại Việt Nam cùng với sự xuất hiện của Hệ thống thông tin

địa lý (GIS). Vì vậy, Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin và địa lý vào nghiên cứu ngôn ngữ học, Việt ngữ học và lập bản đồ ngôn ngữ, phương ngữ Việt Nam. Các kết quả thu được từ Hội thảo cũng sẽ được ứng dụng vào nghiên cứu

và giảng dạy ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày từ ngày 04/05 - 05/05/2023 theo hình thức trực tiếp và online, với 21 báo cáo, nghiên cứu chất lượng cao về địa lý, ngôn ngữ, con người. [Xem thêm](#)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đóng góp 04 nghiên cứu chuyên sâu:

- 1. Phân bố địa lý tên gọi chỉ "người" (person/people) của ngôn ngữ Môn-Khmer ở Đông Nam Á hiện nay góp phần minh chứng về vị trí ban đầu (homeland) của cư dân Lạc Việt – GS.TS Trần Trí Dõi*
- 2. Đặc điểm và sự phân bố địa lý các biến thể từ thân tộc chỉ quan hệ bên mẹ trong thổ ngữ Sơn Tây(Hà Nội) – PGS.TS Trịnh Cẩm Lan*
- 3. Phân bố địa lý của địa danh có yếu tố "kê" ở đồng bằng Bắc Bộ - TS. Trương Nhật Vinh*
- 4. Thanh điệu với tư cách là một tiêu chí để xác định một thổ ngữ/phương ngữ: trường hợp tiếng Tai Yo qua sự phân bố địa lý của thanh điệu – Sầm Công Danh*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 19/5/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Những vấn đề cấp thiết về chính sách và quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số”. Hội thảo do Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chủ trì. Hội thảo thu hút sự có mặt của hơn 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý tại Việt Nam. Hội thảo “Những vấn đề cấp thiết về chính sách và

quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số” là nơi các nhà nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế chia sẻ những thành quả nghiên cứu mới nhất về chính sách và quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, chỉ ra những vấn đề chung đang tồn tại hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai, đặt ra yêu cầu phải đưa ra những phân tích, dự báo và xây dựng khung chính sách, quản lý các vấn đề đó như thế nào. Hội thảo cũng sẽ là cơ hội để tạo dựng mạng lưới nghiên cứu, cơ hội hợp tác nghiên cứu. Trong 06 tháng triển khai, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 40

bài tham luận giá trị về chính sách và quản lý như: xã hội số, quản lý xã hội, quản lý phát triển xã hội số, chính phủ số, quản trị truyền thông, đào tạo và chính sách đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người trong bối cảnh chuyển đổi số. Với sự phản biện tâm huyết của các nhà khoa học, hội thảo là diễn đàn khoa học hữu ích, là tiền đề để các đề tài được chỉnh sửa hoàn thiện và công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận các vấn đề đang được

quan tâm hiện nay như những vấn đề đương đại về quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, các mô hình phát triển và kinh nghiệm chuyển đổi số, kịch bản chính sách thích ứng với chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của Việt Nam. Trong đó, các chuyên gia đã thảo luận và đưa ra các giải pháp hiệu quả cho 8 vấn đề cấp thiết trong chuyển đổi số của Việt Nam hiện nay. Các đề tài thảo luận sẽ được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xuất bản thành sách. [Xem thêm](#)

